

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง
เรื่อง การขายทอดตลาดดินที่เหลือจากการปรับปรุงระบบระบายน้ำ
วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาด ดินที่เหลือจากการปรับปรุงระบบระบายน้ำ จำนวน ๑๖๐ คิว ราคากลาง คิวละ ๑๘ บาท

เงื่อนไขในการขายทอดตลาดมีดังนี้

๑. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น
๒. ผู้มีสิทธิเข้าประมูลจะต้องปรากฏชื่อในบัญชีรับเอกสารประมูลของวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองเท่านั้น โดยให้ลงชื่อในใบรายชื่อผู้รับเอกสารประมูล
๓. การประมูลจะต้องเสนอราคาประมูลไม่ต่ำกว่าราคาประเมินที่ทางราชการกำหนดไว้ หากผู้ใดเสนอราคาประมูลสูงสุด คณะกรรมการขายทอดตลาดจะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะการประมูลในรายการนั้น
๔. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องชำระเงินสดทันที กรณีผู้ประมูลราคาได้ไม่สามารถชำระเงินสดในคราวเดียวได้ ให้วางเงินสดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ได้ประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระให้ครบถ้วนในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ วิทยาลัยฯ จะริบเงินที่วางไว้ และจะขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

ผู้ประมูลราคาได้จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว วิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ขอทรงไว้ซึ่งสิทธิในการไม่รับคืนดินที่ผู้ประมูลได้ชำระเงินไว้เรียบร้อยแล้ว

ผู้สนใจสามารถดูปริมาณดินได้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง หากไม่ไปดูสภาพ จะถือว่าทราบรายละเอียดสภาพต่าง ๆ ของครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาดโดยชัดแจ้งแล้ว

กำหนดลงทะเบียนเพื่อเข้าประมูลขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๑๕-๐๙.๔๕ น. ณ ห้องธุรการ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง และกำหนดประมูลขายทอดตลาดในเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง หากผู้มีสิทธิเข้าประมูลไม่มาลงชื่อภายในเวลาที่กำหนด วิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิมิให้เข้าร่วมการประมูล

ผู้สนใจติดต่อแจ้งความประสงค์เข้ารับการประมูลได้ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕ - ๖๑๑-๕๔๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙



(นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง